

KỶ HỢP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

thông qua trong giai đoạn lập đề nghị xây dựng Luật Dữ liệu; thể chế đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số. Các ý kiến cũng đề nghị có quan soạn thảo tiếp tục rà soát

kỹ lưỡng, đầy đủ quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có những dự án luật đang được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để xác định nội dung chưa phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo và đề xuất phương án xử lý để bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có 25 đại biểu Quốc hội phát biểu, 1 đại biểu tranh luận, hầu hết các số nội dung cụ thể về việc gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động là người nước ngoài, việc gia nhập công

đoàn của tổ chức người lao động tại doanh nghiệp, giám sát và phân biện xã hội của công đoàn, về bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn, về tài chính công đoàn, tài sản công đoàn... nhằm xây dựng tổ chức công đoàn đủ mạnh, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, của người lao động trong ngành, của người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu cho NSNN. Tổng số thu NSNN lũy kế đến tháng 10/2024 trên địa bàn huyện thực hiện được 252,1 tỷ đồng, đạt 126% dự toán, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu trừ số thu tiền sử dụng đất, số nộp NSNN huyện thực hiện được 117 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, bằng 188% cùng kỳ.

Về nhiệm vụ thu NSNN 2 tháng cuối năm, Kiến Xương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp và Cục Thuế tỉnh trong công tác quản lý thu thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Thực hiện thu tiền thuế đến hạn phải nộp, hết hạn phải gia hạn tiền thuế. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chống thất thu NSNN. Có giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

KIẾN XƯƠNG SỐ THU NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu cho NSNN. Tổng số thu NSNN lũy kế đến tháng 10/2024 trên địa bàn huyện thực hiện được 252,1 tỷ đồng, đạt 126% dự toán, bằng 81% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu trừ số thu tiền sử dụng đất, số nộp NSNN huyện thực hiện được 117 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, bằng 188% cùng kỳ.

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: TRINH CUƠNG

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách để tất cả cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân đều có cơ hội tiếp cận, nghiên cứu và học tập nội dung cuốn sách.

Tại hội nghị, sau khi theo dõi phim tài liệu "Hồ Chí Minh - chân dung một con người", các đại biểu nghe PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí

thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo PGS, TS Vũ Thị Phương Hậu: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực văn hóa, đầu tư một nỗi niềm "văn hóa là hồn cốt của dân tộc". Những chủ đề văn hóa được đề cập trong những bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất phong phú, từ những vấn đề mang tính triết luận như vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, mối quan hệ giữa văn hóa với con người, kinh tế, chính trị, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đến những vấn đề văn hóa cụ thể như phát triển văn hóa nghệ thuật, báo chí - xuất bản, giáo dục - đào tạo... Cả bề rộng đến chiều sâu của lĩnh vực văn hóa đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan tâm làm rõ bằng trí tuệ và trái tim - trí tuệ của một nhà lý luận sắc bén và trái tim của một người Việt Nam yêu nước, yêu văn hóa dân tộc.

một công trình khoa học có tính chất hệ thống, tích hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết, bài phát biểu của người đứng đầu Đảng ta về bản chất và đặc trưng của văn hóa Việt Nam, về vai trò, sứ mệnh của văn hóa như nguồn lực nội sinh cho sự phát triển - sự gắn kết của văn hóa với kinh tế, chính trị, xã hội; về giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng; về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới; ý nghĩa trung tâm của con người là chủ thể sáng tạo, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng trong phát triển văn hóa; gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Cuốn sách không chỉ là sản phẩm trí tuệ, tâm huyết của riêng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà quan trọng hơn là

góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác văn hóa trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Học sinh Thái Bình đạt giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc

Sáng ngày 24/10, tại Phú Thọ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024. Tỉnh Thái Bình có 1 học sinh được trao giải khuyến khích.

Trong 6 bài thi đạt giải tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc của tỉnh Thái Bình năm 2024 được lựa chọn gửi tham gia cuộc thi toàn quốc, bài thi của em Bùi Hoàng Yến, Trường Tiểu học An Đông (Quỳnh Phụ) được trao giải khuyến khích. Tại cuộc thi cấp tỉnh năm 2024, em Bùi Hoàng Yến đã đạt giải nhất và giải chuyên đề viết tiếp câu chuyện hay nhất. Trước đó, tại cuộc thi cấp tỉnh năm 2023, em Bùi Hoàng Yến cũng đã đạt giải nhất và giải chuyên đề sáng tác câu chuyện khuyến đọc hay nhất.

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/ĐIÖXIN HUYỆN VŨ THƯ Tích cực vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng ngày 24/10, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Vũ Thư hiện có 1.898 nạn nhân CĐDC. Năm 2024, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác hội và các nhiệm vụ của địa phương. Trong năm, các cấp hội đã huy động, phối hợp tổ chức trao 3.109 suất quà, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho nạn nhân CĐDC; tạo điều kiện cho 25 nạn nhân tham gia tẩy độc; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 70 nạn nhân trực tiếp và gián tiếp.

Năm 2025, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện Vũ Thư tiếp tục duy trì kết nối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có điều kiện, nguồn lực chăm lo cho nạn nhân CĐDC, nhất là nạn nhân nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kịp thời thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn; thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng quỹ hội...

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin huyện khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2024; trao 35 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho nạn nhân CĐDC hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời phát động phong trào vận động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân CĐDC dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025.

Kiểm tra bãi giữ xe của các trường học trên địa bàn huyện Kiến Xương

Chiều ngày 24/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với các trường tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, những quy tắc mang tính bắt buộc đối với lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông.

Thực hiện đợt cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh từ ngày 1 - 31/10, sau 20 ngày ra quân, Công an huyện Kiến Xương đã phát hiện, xử lý, răn đe, nhắc nhở hơn 100 trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 5 xe mô tô, 32 xe máy điện, xe gắn máy, phạt tiền hơn 35 triệu đồng.

Thực hiện đợt cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh từ ngày 1 - 31/10, sau 20 ngày ra quân, Công an huyện Kiến Xương đã phát hiện, xử lý, răn đe, nhắc nhở hơn 100 trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 5 xe mô tô, 32 xe máy điện, xe gắn máy, phạt tiền hơn 35 triệu đồng.



Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện phương tiện vi phạm.

"4 tại chỗ" trong phòng, chống cháy, nổ

Thời gian qua, Công an huyện Đông Hưng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động nhân dân vào cuộc phòng, chống "giặc lửa" theo phương châm "4 tại chỗ", mục tiêu giảm tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra.



Công an huyện Đông Hưng tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm Y tế huyện.

doanh gắn liền với nhà ở nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Xã đã thành lập 16 tổ liên gia an toàn PCCC, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, trang bị bình chữa cháy mini, phát cầm nang PCCC cho các hộ... Công an xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các hộ kinh doanh gắn liền với nhà ở bố trí nơi để hàng hóa, chú ý khi thắp hương, kiểm tra ổ điện, bình gas... Đến nay, mô hình hoạt động tương đối hiệu quả, trên địa bàn chưa xảy ra cháy, nổ.

doanh, hộ sản xuất, kinh doanh kết hợp nhà ở tham gia; 6 điểm chữa cháy công cộng, 1 trụ nước hỗ trợ công tác PCCC. Công an huyện, Công an thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thành viên tổ liên gia an toàn PCCC, nhân dân sinh sống ở các ngõ hẹp đặt điểm chữa cháy công cộng, doanh nghiệp, trường học... biết được tầm quan trọng của công tác PCCC, biết cách sử dụng bình cứu hỏa, vòi phun nước để chữa cháy ngay từ giờ đầu. Vì vậy, dù là địa bàn đông dân cư, nhiều hộ kinh doanh, buôn bán nhưng đến nay công tác PCCC trên địa bàn vẫn được bảo đảm, không để xảy ra cháy, nổ.

Ông Nguyễn Quý Dương, xã Đông Tân chia sẻ: Gia đình tôi cùng 11 hộ của tổ 8 đều là thành viên tổ liên gia an toàn PCCC. Nhà vừa ở vừa buôn bán nhỏ, phía sau là chợ, chúng tôi rất chú trọng công tác PCCC theo hướng dẫn, sử dụng thành thạo chuông báo cháy, bình chữa cháy mini, biết cách dập tắt đám cháy, cứu hộ, cứu nạn nếu xảy ra cháy, nổ. Trên địa bàn huyện Đông Hưng đã từng xảy ra các vụ cháy tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh gắn liền với nhà ở, cháy nhà dân gây thiệt hại cả về người và tài sản, có vụ lên tới hơn 1 tỷ đồng. Thêm một người hiểu biết về PCCC sẽ bớt đi thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Do vậy, lực lượng công an đã bám địa bàn, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các tổ liên gia an toàn PCCC, các điểm chữa cháy công cộng, tổ chức tập huấn, hội thi để mỗi người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức PCCC, sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị, chủ động phòng ngừa để tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình. Thiếu tá Trịnh Công Hào, Trưởng Công an thị trấn Đông Hưng cho biết: Đến nay, thị trấn đã thành lập và duy trì hiệu quả 25 tổ liên gia an toàn PCCC với gần 250 hộ kinh

doanh, hộ sản xuất, kinh doanh kết hợp nhà ở tham gia; 6 điểm chữa cháy công cộng, 1 trụ nước hỗ trợ công tác PCCC. Công an huyện, Công an thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thành viên tổ liên gia an toàn PCCC, nhân dân sinh sống ở các ngõ hẹp đặt điểm chữa cháy công cộng, doanh nghiệp, trường học... biết được tầm quan trọng của công tác PCCC, biết cách sử dụng bình cứu hỏa, vòi phun nước để chữa cháy ngay từ giờ đầu. Vì vậy, dù là địa bàn đông dân cư, nhiều hộ kinh doanh, buôn bán nhưng đến nay công tác PCCC trên địa bàn vẫn được bảo đảm, không để xảy ra cháy, nổ.

doanh, hộ sản xuất, kinh doanh kết hợp nhà ở tham gia; 6 điểm chữa cháy công cộng, 1 trụ nước hỗ trợ công tác PCCC. Công an huyện, Công an thị trấn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thành viên tổ liên gia an toàn PCCC, nhân dân sinh sống ở các ngõ hẹp đặt điểm chữa cháy công cộng, doanh nghiệp, trường học... biết được tầm quan trọng của công tác PCCC, biết cách sử dụng bình cứu hỏa, vòi phun nước để chữa cháy ngay từ giờ đầu. Vì vậy, dù là địa bàn đông dân cư, nhiều hộ kinh doanh, buôn bán nhưng đến nay công tác PCCC trên địa bàn vẫn được bảo đảm, không để xảy ra cháy, nổ.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự

Sáng ngày 24/10, liên ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Đoàn Thanh niên và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Bình tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự.

Theo cáo trạng giả định của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, ngày 10/3/2023, bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn đã bị Chủ tịch UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng về hành vi "Không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Bình mà không có lý do chính đáng". Đến ngày 20/12/2023, Nguyễn Ngọc Tuấn lại có hành vi gian dối, nhờ anh Nguyễn Thành Đạt là người có sức khỏe không đủ tiêu chuẩn thực hiện nghĩa vụ quân sự đi khám tuyến thay, mục đích nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Qua các bước tố tụng tại phiên tòa giả định, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn 1 năm 6 tháng tù về tội "Trốn tránh nghĩa vụ quân sự" quy định tại khoản 1, Điều 332 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Thông qua phiên tòa giả định góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tìm hiểu, chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ với Tổ quốc.

LAN HƯƠNG (Đài TTTT thành phố)

THÔNG BÁO Văn phòng luật sư 379 được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 08/01/0044/TP/DKHD do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/10/2024. 1/ Tên tổ chức hành nghề luật sư: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 379 2/ Địa chỉ trụ sở chính: Lô 35, LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 3/ Lĩnh vực hành nghề: - Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bào vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự. - Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật. - Thực hiện tư vấn pháp luật. - Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. - Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư. 4/ Họ và tên trưởng văn phòng luật sư: Phạm Văn Hoàng Địa chỉ: Lô 35, LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 4417/TP-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 31/12/2007. Giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư số 08/01/0044/TP/DKHD do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/10/2024. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 379